

ด่วนที่สุด

ที่ ส.นสธ. ว. ๓ /๒๕๖๖



สมาคมทนายความสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี/วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

ผู้อำนวยการสำนัก/เขตบริการสุขภาพ/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ รวมถึงได้มีการปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มค่าตอบแทนและการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขึ้นมาเพิ่มเติม นั้น

อีกทั้งในปัจจุบัน พบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของหน่วยบริการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้หน่วยบริการ รวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องรับผิดชอบใช้เงิน มีจำนวนคดีที่เพิ่มมากขึ้นและในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาของศาลปกครองที่พิพากษาให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนั้น นำมาซึ่งการใช้สิทธิไล่เบี้ยของทางราชการ ที่ต้องออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นรับผิดชอบใช้เงินคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากกรณีที่เป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดโดยตรงกับการกระทำความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือทางการเงินและบัญชี ต้องมาร่วมรับผิดชอบใช้เงินคืนกับคนกระทำความผิดโดยตรงไปด้วย

/สมาคม...

สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เห็นว่าการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง และวิธีการปฏิบัติใน การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้ง ๕ ฉบับ ให้มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่าง หรือกรณีการกระทำความผิดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จะเป็น
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มความระมัดระวังมิให้เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้น ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และใช้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีและมีให้ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงานทางราชการ ต่อไป จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เรื่อง
แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระทำความผิดใน
การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการเงินและบัญชี ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ในการนี้สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่าน บุคลากรใน
สังกัด เข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๖ สถานที่ โรงแรม
เจริญธานีขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ๓,๒๐๐ บาท
โดยทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยสมัครเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนทางเว็บไซต์ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข
(www.mophlawyer.com) หรือ สแกนผ่าน QR Code ท้ายหนังสือ **จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤทธิ์ กันทวรรณ)

นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

ที่ตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาคาร ๖ ชั้น ๓ (กองกฎหมาย)

โทร. ๐๘๑-๓๑๑๖๘๒๓ (คุณประนอม)

